

 **Chủ đề nóng** Đăng sau những tấm HCV tại SEA Games 32

Văn hóa - Giải trí

[Chuyện của Sao](#) / [Thời trang](#) / [Phim ảnh](#) / [Âm nhạc](#) / [Gameshow](#) / [Đời sống văn hóa](#)

Trong khi khắp nơi mất điện, nắng nóng cực đỉnh... Tô Ngọc Hà ra mắt "Mùa hè bỏng cháy"

 **Khánh Đăng**

Chủ nhật, ngày 04/06/2023 08:58 AM (GMT+7)

Aa

Aa+

Mùa hè này, trong những ngày nhiều nơi phải cắt điện luân phiên, nắng nóng cực đỉnh... Tô Ngọc Hà lại bắt ngờ ra mắt MV nhạc trẻ "Mùa hè bỏng cháy".

Bình luận | 0

Dân Việt trên 

"Mỹ nhân bolero" Tô Ngọc Hà: "Tôi có thể "biến ảo" giọng hát"

Diễn viên "Hẹn hò chốn công sở" ra mắt MV ca nhạc

Đà Nẵng: Kích cầu du lịch qua MV ca nhạc "Chào Đà Nẵng"

Những MV ca nhạc gây tranh cãi nhất năm 2021

Vui buồn chuyển làm MV ca nhạc mùa Giáng sinh thời Covid-19

Không "đóng đinh" với Bolero - dòng nhạc đưa giọng hát của Tô Ngọc Hà chinh phục khán giả và đoạt giải Á quân Thần tượng Bolero năm 2019, thời gian gần đây nữ ca sĩ biến ảo trong nhiều màu sắc âm nhạc với thể loại ballad nhẹ nhàng. Mùa hè này, trong những ngày nhiều nơi phải cắt điện luân phiên, nắng nóng cực đỉnh... Tô Ngọc Hà lại bắt ngờ ra mắt MV nhạc trẻ "Mùa hè bỏng cháy".

MV "Mùa hè bỏng cháy" kể câu chuyện về đôi bạn trẻ yêu nhau, tình yêu của họ trong sáng, hồn nhiên. Ảnh: NVCC.

"Mùa hè bỏng cháy" là ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung mới sáng tác. Với Tô Ngọc Hà, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung không chỉ là một nhạc sĩ cô mến mộ mà còn như một người anh thân thiết. Nhiều năm nay, phát hiện Tô Ngọc Hà có khả năng biến ảo trong nhiều phong cách nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã chọn lựa

giọng hát của nữ ca sĩ để gửi gắm những "đứa con tinh thần" của mình.

"Tôi rất vui khi được nhạc sĩ tin tưởng và là người đầu tiên hát những ca khúc anh tâm huyết. Trước đó, những ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung được nhiều giọng ca tên tuổi thể hiện như: NSND Quốc Hưng, ca sĩ Lê Anh Dũng, Quang Hà, Đông Hùng... Nhưng có lẽ tôi là người rất may mắn bởi đồng cảm được với những cảm xúc của nhạc sĩ.

Thời gian gần đây nữ ca sĩ biến ảo trong nhiều màu sắc âm nhạc với thể loại ballad nhẹ nhàng. Ảnh: NVCC

Có thể nói nhạc sĩ và tôi hiểu nhau về âm nhạc, nên khi anh gửi bài, tôi được thỏa sức sáng tạo trong những lời ca, giai điệu để thể hiện tác phẩm mà đến khi ra mắt công chúng cả hai đều ưng ý. Ngay cả với ca khúc "Mùa hè bỏng cháy" lần này cũng vậy, lời hát và giai điệu khá chậm, nhẹ nhàng nhưng tôi và ê-kíp đã thổi bùng lên cho sôi động, tươi trẻ như đúng tên của ca khúc", Tô Ngọc Hà chia sẻ.

MV "Mùa hè bỏng cháy" kể câu chuyện về đôi bạn trẻ yêu nhau, tình yêu của họ trong sáng, hồn nhiên. Họ cứ vô tư lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và nồng cháy giữa mùa hè. MV được ê-kíp chọn bối cảnh dọc các bãi biển Nam Trung Bộ từ những danh thắng nổi tiếng ở Quy Nhơn (Bình Định) với Kỳ Co, Eo Gió, đồi quạt gió đến bãi cát dài nắng vàng biển xanh của biển Nha Trang cùng Nhà hát Đờm bản sắc Việt...

"Mùa hè nóng bỏng", sáng tác Nguyễn Thành Trung, trình bày Tô Ngọc Hà. Clip: NVCC.

MV được ê-kíp thực hiện trong gần 1 tháng với những cảnh quay thực hiện giữa trưa nắng cháy. Cứ 12 giờ trưa là ê-kíp lại kéo nhau ra giữa bãi biển để ghi hình vì đó là thời điểm đứng nắng, sẽ ghi được hình đẹp nhất. Có những hôm ê-kíp quay đi quay lại góc hình trong thời tiết 39-40 độ. Nhưng đúng với tiêu đề "Mùa hè bỏng cháy" nên tất cả đều hy sinh làn da vì nghệ thuật.

Lý do khiến Chi Pu bật khóc nức nở trong hậu trường Đạp gió 2023?

03/06/2023 20:42

Đào Tố Loan bị sốc nhiệt khi cùng NSND Quốc Hưng quay MV "Người đi tìm hình của nước"

03/06/2023 16:01

Hậu trường khác xa trên màn ảnh cảnh bên quan tài bà Lục phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

03/06/2023 10:07

Chia sẻ

Từ khóa:

Tô Ngọc Hà Mùa hè bỏng cháy

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất. danviet.vn

Ý kiến của bạn

Đăng nhập | Đăng ký

Ảnh đính kèm **GỬI Ý KIẾN**



Quyên Đào 6/4/2023 9:22:46 AM

Bạn này hát ballad nghe lạ quá.

👍 Thích Trả lời



Hương Ngát 6/4/2023 9:22:47 AM

May Tô Ngọc Hà chuyển sang dòng Ballad chứ nhan sắc này đi theo Bolero thì lại khó.

👍 Thích Trả lời



Trung Quân 6/4/2023 9:22:47 AM

Đang nắng nóng và mất điện thì xem MV này lại càng nóng hơn.

👍 Thích Trả lời

Tin Cùng Chuyên Mục

Xem Theo Ngày

▼ ▼ ▼

XEM

Pha xử lý hoàn hảo của Taylor Swift khi đang biểu diễn thì nuốt phải... bọ

Kể chuyện làng: Hoa dã quỳ, mệnh mang nổi nhớ quê nhà

Động thái mới nhất của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy sau màn biểu diễn dưới mưa gâp bão

Mỹ nhân Tân Cương - Cổ Lực Na Trát quyết định thay đổi sau bê bối "tiểu tam"

Hoa hậu Nông Thúy Hằng đập tan nghi vấn chưa tốt nghiệp đại học bằng thành tích "khủng"

Nước đi sai lầm của Jennie (Blackpink) trong "The Idol"

Tin Nổi Bật

Phim mới của Captain America hé lộ hình ảnh đầu tiên

Á hậu Quỳnh Châu: "Bạn trai phải có sự tương đồng về cảm xúc với tôi"

SM Entertainment đối mặt cáo buộc sử dụng "hợp đồng nô lệ" với EXO

Những tín hiệu tích cực của làng nhạc Việt nửa đầu năm 2023

[Xem thêm](#)